

คำนำ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูสังคัมศึกษา สำเร็จลงด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่านที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดเห็นและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสังคัมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 ในการทดลองใช้เบื้องต้น เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบบรมทางไกลสำหรับครูสังคัมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูสังคัมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 5 (จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และชัยนาท) และเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง ที่กรุณาเป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดฝึกอบบรมทางไกลสำหรับครูสังคัมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าวได้เป็นประโยชน์ทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และชุดการฝึกอบบรมทางไกลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาครั้งนี้ คุณภาพ พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม คือ รายงานการวิจัยเล่มหนึ่ง ส่วนอีก 2 เล่ม เป็นรายละเอียดของต้นแบบชิ้นงาน คือ เอกสารชุดฝึกอบบรมทางไกลสำหรับครูสังคัมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของประมวลสาระชุดฝึกอบบรมทางไกล จำนวน 5 หน่วย และแนวการศึกษาชุดฝึกอบบรมทางไกล จำนวน 5 หน่วย

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผู้วิจัย

2560